

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๘

(ครั้งที่ ๒)

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทงค์ หลักแหลม	ประธานสภา	ทงค์ หลักแหลม
๒	นายจำรัส ช้างพลาย	รองประธานสภา	จำรัส ช้างพลาย
๓	นางจรัสศรี อนันต์หลาย	ส.อบต. หมู่ ๑	จรัสศรี อนันต์หลาย
๔	นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุข	ส.อบต. หมู่ ๑	ธมนวรรณ จันทร์สุข
๕	นายกิตติ ดอกนางแย้ม	ส.อบต. หมู่ ๒	กิตติ ดอกนางแย้ม
๖	นางสาวธนกานต์ รอดหลัก	ส.อบต. หมู่ ๒	ธนกานต์ รอดหลัก
๗	นายอำนาจ หลักแหลม	ส.อบต. หมู่ ๓	อำนาจ หลักแหลม
๘	นายสาโรจน์ ทับเพียร	ส.อบต. หมู่ ๔	สาโรจน์ ทับเพียร
๙	นางสายใจ ปานอัน	ส.อบต. หมู่ ๕	สายใจ ปานอัน
๑๐	นางยุพา แซ่บู๊	ส.อบต. หมู่ ๕	ยุพา แซ่บู๊
๑๑	นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์	ส.อบต. หมู่ ๖	สมศักดิ์ บรรลือทรัพย์
๑๒	นายสุภชัย อ่อนละมูล	ส.อบต. หมู่ ๖	สุภชัย อ่อนละมูล
๑๓	นายชวลิต สังข์สน	เลขานุการสภาฯ	ชวลิต สังข์สน

ผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัย แสงหิรัญภาดา	นายก อบต.	ชัย แสงหิรัญภาดา
๒	นายไพรัช ม่วงไหมทอง	รองนายก อบต.	ไพรัช ม่วงไหมทอง
๓	พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส	รองนายก อบต.	พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส
๔	นายถกล เพียรชนะ	เลขานุการนายก อบต.	ถกล เพียรชนะ

พนักงาน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายภูทัย เผือกเงิน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ภูทัย เผือกเงิน
๒	นางศุภานัน สืบสมบัติ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ศุภานัน สืบสมบัติ
๓	นางสาวรมิดา เชิดชำนาญ	หัวหน้าสำนักงานปลัด	รมิดา เชิดชำนาญ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประธานสภาฯ	ขอเชิญสมาชิกตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมาชิกท่านใดประสงค์ขอแก้ไข ขอเชิญได้
นายสมศักดิ์ บรรลือทรัพย์	ผู้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติคนแรก สมศักดิ์ เป็นคนเสนอ จำรัส ไม่ใช่ ยุพา ขอแก้ไขด้วยและนายสุภชัย เป็นผู้เสนอ ยุพา ไม่ใช่ อำนวย ขอแก้ไขด้วย
ที่ประชุม	มีมติให้แก้ไข
ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วย
ที่ประชุม	รับรอง
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประธานสภาฯ	ตามที่สภา มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในการประชุมสภา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ และสภาได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน และแจ้งให้สมาชิกหรือผู้บริหารที่ประสงค์ ขอแปรญัตติส่งคำแปร ให้คณะกรรมการ ภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประธานคณะกรรมการแปรข้อญัตติรายงานว่ามีผู้ใดขอแปรข้อญัตติยังคงหลักการเดิมไว้ทุกข้อ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับหัวข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติขอแก้ไขเท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและแก้ไข
ที่ประชุม	เห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้คงร่างเดิม
ประธานสภาฯ	ในวาระที่สามนี้ให้ที่ประชุมสภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือไม่ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๐ เสียง ไม่มีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u>	เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก รถกระบะเข้าเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
ประธานสภาฯ	ขอเชิญฝ่ายเลขาค้ำแจ้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการประชาชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนดและได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว และให้มีเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่าย ค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย รวมทั้งค่าน้ำถึงฐานะการคลังในระยะยาว ประกอบกับหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔ / ว ๓๑๓๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือการบริการชุมชน สังคมของประชาชนในพื้นที่ ก็อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็น รายละเอียดโครงการให้สภาทราบ รวมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

นายก อบต.

จากการทำประชาคมหมู่บ้านพบปัญหาการบริการสาธารณะเรื่องไฟฟ้าสาธารณะซึ่งดับบ่อย ทุก ๆ หมู่บ้าน และปัญหาต้นไม้ที่ละสายไฟ กีดขวางการจราจรและหักล้มลงขวางทางถนนสาธารณะ การแก้ไขปัญหานั้นที่ผ่านมาไม่ได้รับการแก้ไขที่ทันเวลาเนื่องจาก อบต.ต้องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากหน่วยงานอื่น ๆ จาก อบต.ใกล้เคียงบ้าง จากการไฟฟ้าบ้าง กว่าจะได้ก็ไม่ทัน ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๕๙ อบต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.ในการติดตั้งไฟเหลือง ซึ่งเป็นไฟสาธารณะ เส้าไฟสูง การแก้ไขปัญหาค่าไฟดับก็จะมีปัญหา จึงจำเป็นต้องจัดทำรถกระเช้าไว้เพื่อบริการและแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น การจัดซื้อรถกระเช้าเอนกประสงค์ใช้งบประมาณสูง จะแก้ไขโอนงบประมาณรายจ่ายก็ไม่เพียงพอ จะตั้งในข้อบัญญัติประจำปีก็มีรายจ่ายที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาค่าไฟดับดำเนินการ ประกอบกับ อบต. มีเงินสะสมเพียงพอ ในการให้บริการกรณีเกิดเหตุต่าง ๆ จึงขออนุมัติสภานำเงินสะสมมาดำเนินการจัดการรถกระเช้าเอนกประสงค์

ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายเลขาคชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสะสม

เลขานุการสภาฯ

สำหรับเงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ มีเงินสะสมทั้งสิ้น ๒๕,๒๒๐,๐๖๕ บาท แยกเป็นเงินสะสม ๑๕,๔๕๑,๙๔๖ และเงินทุนสำรองเงินสะสม ๘,๗๖๘,๐๒๘ บาท เงินทุนสำรองเงินสะสมไม่สามารถจ่ายขาดได้ ถ้าจะจ่ายต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด และยอดที่สภาสามารถจ่ายได้ คือ ๑๕,๔๕๑,๙๔๖ บาท การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ในการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเข้าเอนกประสงค์ เป็นการบริการชุมชนและไว้สำหรับบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนและโครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเข้าเอนกประสงค์ก็บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาตำบลเพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐)

ประธานสภาฯ เงินสะสมที่ อดต. มีอยู่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในรายจ่ายประจำ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่มีปัญหาทางสถานการณ์คลัง สำหรับรายละเอียดรถที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมซึ่งอยู่ในมือสมาชิกทุกท่านเป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมกระบะเข้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า งบประมาณขออนุมัติ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท

มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายขอเชิญได้ ถ้าไม่มีผู้ใดขออภิปรายผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็น ควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าเอนกประสงค์ จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ประธานสภาฯ **๕.๑ ขออนุมัติโอนซื้อปั๊มหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ใช้กับน้ำตกหน้าที่ทำการ อดต.**
ขอเชิญฝ่ายเลขานุการ ด้วยผู้บริหารเสนอขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยปั๊มน้ำไฟฟ้าหอยโข่ง ขนาด ๒ นิ้ว ๑.๕ แรงม้า หัวกะโหลกสปริงหัวน้ำพุตัวกรองน้ำท่อ PVC ๒ x ๒.๕ ท่อ PVC ขนาด ๒ x ๘.๕ ๕ เส้น ข้อต่อเกลียวใน ๑ ตัว ข้อต่อเกลียวนอก ๑ ตัว ข้องอ ๘๐ ๑๒ ตัว เทปพันเกลียว ๒ ม้วน กาวยาท่อ ๑ กระป๋อง งบประมาณ ๑๐,๘๘๑ บาท

เลขานุการสภาฯ การโอนงบประมาณครั้งนี้อยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดครุภัณฑ์อำนาจในการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์เป็นของสภา โดยขอโอนจากเงินเหลือจ่ายبودหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ ๓ ซึ่งเหลืออยู่ ๑๐๓,๕๖๓.๔๕ บาท ขอโอนตั้งจ่ายใหม่ในครั้งนี้จำนวน ๑๐,๘๘๑ บาท

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย ผู้ใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ในการจัดซื้อปั๊มน้ำไฟฟ้าหอยโข่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐,๘๘๑ บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สุก ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย

นางจรัสศรี อนันต์หลาย ให้มีการติดตั้งกล่องวงจรปิด เพื่อป้องกันขโมย อาชญากรรม

นายก อบต. การติดกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใช้งบประมาณสูง ถ้าติดตั้งงดโครงการประจำปีขอไว้
ศึกษาความคุ้มค่าก่อน

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

(ลงชื่อ) ขวลิต สังข์สน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายขวลิต สังข์สน)
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ) ทนงค์ หลักแหลม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายทนงค์ หลักแหลม)
ประธานสภาฯ